

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๖๕๔



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณ  
ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยกับการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคาร  
ประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัด  
น่าน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ  
คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

๒. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอย พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ โครงการ  
เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นรายการที่มีระยะเวลาดำเนินงานเกินกว่ากรอบระยะโครงการ  
ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้กรมชลประทานปรับปรุง  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และเร่ง  
ดำเนินการเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการและงบประมาณ หากมีการเพิ่มวงเงิน  
งบประมาณที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งประสาน  
การขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก. จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินก่อสร้างได้ต่อไป

๓. เห็นด้วยกับการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ข่ายฝั่งขวา  
สัญญาที่ ๑ โครงการปรับปรุงคลองชักแม่ข่ายฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงคลองชักแม่ข่ายฝั่งขวา  
จังหวัดสุโขทัย ได้ผ่านความเห็นชอบจาก กนช. แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการภายใต้แผนหลักการจัดหาน้ำ  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากโครงการดังกล่าว  
มีพื้นที่ก่อสร้างที่จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติ  
คณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนเสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ และ  
เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

๕. โครงการ...

Digitally signed by TOTROOTCA

๕. โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจาก กนช. เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากโครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวงเงินงบประมาณทั้งโครงการตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการเสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระพีพัฒน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์ประกอบภายใต้แผนงานโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๒) ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจาก กนช. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างในส่วนของกลุ่มแผนงานที่ ๘ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองด่าน - คลองสำโรง และคลองสาขา ซึ่งเป็นการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในส่วนของปลายน้ำก่อนเป็นลำดับแรกตามมติ กนช. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๓/ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นายพรชัย กันสิทธิ์ โทร. ๐๘ ๑๓๓๖ ๓๑๕๖

นางสาวสุวิจิ สืหาบุญ โทร. ๐๖ ๓๓๙๑ ๔๕๖๙